



สาส์นวันพระคัมภีร์

(วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 2017)

ในกฤษฎีกาสมาชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 ระบุพันธกิจของพระศาสนจักรตอนหนึ่งไว้ว่า “คริสตชนคาทอลิกไทยมุ่งอุทิศตนเป็นศิษย์พระคริสต์ และเป็นธรรมชาติเพื่อประกาศข่าวดีใหม่ โดยรู้จัก รัก และเจริญชีวิตศักดิ์สิทธิ์ สนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า อาศัยพระวาจา การภาวนา ศิลศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งบรรดาเพื่อนพี่น้อง และธรรมชาติพร้อมเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสต์ด้วยชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่แห่งความรัก” จากข้อความตอนนี้เราเห็นความสัมพันธ์ที่สนิทแนบแน่นระหว่างศิษย์พระคริสต์ และพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวาจาของพระเจ้าที่ตรัสด้วยภาษามนุษย์เพื่อความรอดพ้นของเรา

พระคัมภีร์ตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเล่มสุดท้ายเกี่ยวข้องกับพระคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นพระวาจาหรือพระวจนาตถ์ของพระเจ้า จึงไม่แปลกที่นักบุญเยโรมบอกว่า “การไม่รู้จักรักรักพระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักรักพระคริสตเจ้า” ด้วยเหตุนี้ ในฐานะศิษย์พระคริสต์เราต้อง อ่าน ภาวนา ศึกษา และดำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าที่ได้รับการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ เมื่อพระคัมภีร์กลายเป็นแนวทางชีวิตของเราแล้ว เราจะสามารถประกาศข่าวดีใหม่แห่งความรักของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่และบังเกิดผล

ปีนี้คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ ได้เลือก “พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว” เป็นตัวบทในการศึกษาพระคัมภีร์เพื่อรู้จักพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้า ผู้ซึ่งบรรดาประกาศกในอดีตได้ทำนายถึง และเฝ้ารอคอยการเสด็จมาของพระองค์ยิ่งกว่านั้น เพื่อให้วันพระคัมภีร์มีความหมายมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการฯ จึงกำหนดให้มี “สัปดาห์พระคัมภีร์” ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ตระหนักถึงความสำคัญของพระคัมภีร์ในชีวิตแล้ว ยังเป็นโอกาสให้คริสตชนคาทอลิกไทยได้อ่าน และศึกษาพระวาจาอย่างเข้มข้น และลึกซึ้งผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ที่แต่ละสังฆมณฑลจัดขึ้นในระหว่างสัปดาห์แห่งพระพรนี้ ขอให้พระคัมภีร์เป็นหนังสือแห่งชีวิตและประตูสู่เส้นทางในการติดตามพระคริสต์ไปจนตลอดชีวิตของเรา

“ทุกถ้อยคำในพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า และมีประโยชน์เพื่อสั่งสอน ว่ากล่าวตักเตือนให้ปรับปรุงแก้ไข และอบรมให้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม คนของพระเจ้าจะได้เตรียมพร้อม และพร้อมสรรพเพื่อกิจการดีทุกอย่าง” (2ทธ 3:16-17)

อวยพรมาในนามองค์พระผู้เป็นเจ้า

(พระสังฆราชยอแซฟ ลีอชัย ชาติวิสัย)

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์